

## HOTPOT – ตลาดที่เล่นยากขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

เอาตัว HOTPOT ที่เคยขาดตาไปเมื่อเร็วๆ นี้ กลับมามากขึ้นอีกครั้ง เพราะเห็นขึ้นสวนตลาดได้ดีตัวหนึ่ง(ของหลายๆ ตัวในตลาด) และตลาดยามนี้ เล่นยาก หาหุ้นก็ยาก หุ้นใหญ่ๆ นี่สิ แม้พื้นฐานหรือแนวโน้มจะดีสักเพียงไหน ก็ยังลงได้... แล้วตลาด หรือ SET Index จะไหวไหมในปีนี้ ปัจจัยและสิ่งคาดหวัง ที่ยังไม่แน่ไม่นอน ก็มีอยู่เหมือนกัน แรงซื้อแรงขาย เหมือนจะไม่หวังในระยะยาว เท่าไรนะ เหมือนจะออกเล่นสั้นๆ เห็นกำไร ก็โยนออกจากพอร์ต ลงมาแรงๆ ลึกๆ ก็เข้าเล่น ก็แบบนี้มาลักระยะแล้ว ถ้าจะว่ากันเินทางเทคนิค เห็นอเมซก็หัวนี้ๆ เหมือนกัน แม้สัญญาตอนนั้น จะบ่งชี้ว่าระยะกลางถึงยาวนั้น จะยังมีแนวโน้มขาขึ้น และโอกาสขึ้นดีๆ ยังมียู่แน่ แต่การแกว่งตัวในทิศทางที่อยากจะลง ก็พร้อมเกิดขึ้นได้ เอาเป็นว่า ต้องดูกันสุดๆ ที่ระดับ 1760 นั้นแหละครับ ต่ำกว่านี้ เห็นที่จะไม่ตีแน่ๆ จะลงไปที่ 1700 ก็ได้ หรือ อาจจะต่ำกว่า ก็ไม่แปลกด้วย... กรอบการแกว่งตัวที่ผ่านมา กรอบใหญ่ๆ ของการบ่งชี้แนวโน้มดีร้ายคือแนวต้าน 1840 และ แนวรับ 1760 นี้แหละ ... ผ่านทางไหน ก็จะไปทางนั้น ... ส่วนกรอบเล็กๆ แต่ละวัน จะมีแนวต้านที่ระดับ 1800 และ 1810 และแนวรับช่วงนี้ 1780-1770 ซึ่งก็ใกล้กับแนวรับใหญ่มากแล้ว และคงไม่ต้องกล่าวให้มากความว่า ถ้าหลุดแนวรับใหญ่ อะไรจะต้องทำก่อน หรือการจัดการเงินจัดการหุ้นต้องอย่างไรกันนั้น ทุกท่านทราบกันดี... เอาเป็นว่า ตอนนั้นก็ติดตามตลาดและปัจจัยรอบด้านกันดีๆ หน่อย ถ้าใครใช้เทคนิคอย่างเดียว ก็อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้ล้งเลด้วยละ... เทคนิคบอกอย่างไร ก็ต้องทำไปตามนั้น

### ดูตามเกม...

ก็คงไม่ต้องดูอะไรมาก เอาว่าซึ่งๆ หน้า เราจะเล่นอย่างไร จะแกว่งแบบไหน เราก็ว่าไปตามเกมเทคนิค ดูทางหนึ่งทีไล่ แล้วดูท่าที่ของแรงซื้อแรงขาย ใครอ่านเก่ง ก็ได้เปรียบไป

**แนวรับ** : ... 1.90-1.85 เป็นราคาซื้อตามน้ำได้ ตอนนี้อย่าหลุด 1.80

**เป้าหมาย** : ... 2.0 นี้แหละ ที่กล่าวไว้ว่า ต้องดู ถ้ายืนได้ ก็หวัง 2.5-2.6 ได้

Price Chart...(HOTPOT)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น HOTPOT...** คงไม่ต้องกล่าวแล้วละ ยังคงใช้รูปแบบการวิเคราะห์เหมือนครั้งที่แล้ว ที่ 1 ใน 3 ของซาลงรอบล่าสุด ก็คือ ระดับ 2.00 ซึ่งหากขึ้นระดับนี้ได้อย่างมั่นคง แนวโน้มก็ต้องหวังการที่ 2 ใน 3 ต่อไป และนั่นก็อาจจะหมายถึง กรอบแนวต้านของแนวโน้มในซาลงใหญ่ๆ ตามภาพนี้ด้วย... แล้วถ้าผ่านไปได้อีกละ ก็คงต้องกล่าวแล้วละว่า แนวโน้มขาขึ้นใหญ่ๆ จะกลับเข้ามาแทน เรียกว่าซาลงได้จบไปแล้วนั่นเอง... อ้าว นี่ก็แสดงว่าเรายังเล่นในแนวโน้มซาลงอยู่หรือ แล้วจะให้ไปซื้อในแนวโน้มขาขึ้นจริง ที่ระดับ 2 ใน 3 ตรงนั้นเลย? อันนี้มันต้องว่ากันทีละขั้นครับ ก็เหมือนตรง 2.0 นี้ ถ้าหากว่าแรงมี ยืนได้ ก็อาจจะไม่ขายเลยด้วยซ้ำ